

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๖๐๙๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๖๑๘๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS และเนื่องจากข้อมูล GPA มีความสำคัญจำเป็นต้องดำเนินการให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และทันกำหนดเวลาใช้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน เพื่อดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบ SGS หรือ ระบบ SchoolMIS โดยให้จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ๖ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสารสนเทศ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๔๖

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๒๐๖๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS และ SGS
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดเก็บด้วยระบบ SchoolMIS และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาจัดเก็บด้วยระบบ SGS โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดเก็บให้ครบถ้วนเพื่อจัดระบบการออกหลักฐานทางการศึกษา โดยควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนและจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (Admission) การจัดส่งข้อมูลการเรียนเฉลี่ยและวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุลงในบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลประวัติด้านการศึกษาที่มีความสำคัญในการพัฒนาคนในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบหมายงานดังกล่าวให้กับศึกษานิเทศก์ เนื่องจากเป็นงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อติดตามให้คำแนะนำ และประสานงานโรงเรียนในการจัดเก็บข้อมูลให้ตรงตามกำหนด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดให้จัดทำข้อมูลในระบบ SchoolMIS และ SGS ให้ครบถ้วนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะหลอมข้อมูลที่จัดเก็บจากโปรแกรมจัดเก็บผลสัมฤทธิ์อื่นนำเข้าระบบ SchoolMIS และ SGS เป็นปีการศึกษาสุดท้าย เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนในการบรรจุข้อมูลด้านการศึกษาลงในบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ และสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาของชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ แผ้วพลสง)
รองเลขาธิการ วิทยาการสารสนเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๔๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๒๔๖